



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ
ในสังกัดโรงพยาบาลนครนายก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ.กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ
การประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมกำหนด และอ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้
มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลนครนายก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นางอัญชลี อินทรประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด) ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๒๖๒	กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครนายก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นจัดส่งผลงานประเมินตามจำนวน
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ และที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
ต้องขอรับการคัดเลือก(ชี้ตัว)ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าวให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวัชรินทร์ จันทร์เสม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

การคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด)

ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๒๖๒ กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มการพยาบาล

โรงพยาบาลนครนายก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	สัดส่วน ของ ผลงาน
๑	นางอัญชลี อินทรประเสริฐ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก โรงพยาบาลนครนายก กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๒๐๒๖๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก โรงพยาบาลนครนายก กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด)	๒๐๒๖๒	เลื่อนระดับ	๑๐๐%
<u>ผลงานวิชาการ</u> เรื่องที่ ๑. การพยาบาลมารดาคลอดปกติ ที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอด จากภาวะรกค้าง เรื่องที่ ๒. การพยาบาลมารดาคลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูง และมีภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยา Mgso๔							
<u>ข้อเสนอแนวคิด</u> เรื่อง การพัฒนาแนวทางปฏิบัติทางคลินิก เพื่อป้องกันภาวะตกเลือด ของมารดาคลอดปกติ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์โรงพยาบาลนครนายก							